



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗) สายวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ หมดเขตรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เป็ร็อง จัندا)
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗)

ทดสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง (ชั้น ๒) ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑			
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ
๑	๕๗๐๑๐๑๐๑	ผศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี	ห้องประชุมน้ำผึ้ง

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัด คณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา			
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ
๑	๕๗๐๑๐๖๐๑	นางสาวสุวิทนา สงวนรัตน์	ห้องประชุมน้ำผึ้ง
๒	๕๗๐๑๐๖๐๒	นางสาววราภรณ์ ศรีวิโรจน์	"
๓	๕๗๐๑๐๖๐๓	นางสาวกมลฉัตร กล่อมอิม	"

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับลักษณะของการเข้าสอบครั้งนี้ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. การเข้าสอบ จะให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบตามลำดับ
๓. ขณะที่รอเข้าสอบ ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้าสอบทันทีที่เรียกให้เข้าสอบ
๔. ผู้เข้าสอบ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการควบคุมการสอบรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการควบคุมการสอบมีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกได้ เมื่อเสร็จการสอบแล้วให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอสอบรายอื่น

ผู้มีรายชื่อเข้าสอบผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนผู้นั้นทันที